

Số: 22/BC-CĐCS

Điện Biên, ngày 2 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thực hiện công văn số 49/CĐVC ngày 27/3/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở cụ thể như sau:

Trong thời gian qua hoạt động Công đoàn cơ sở luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn viên chức tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh. Thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với chính quyền, Chi đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh của cơ quan trong các lĩnh vực hoạt động.

Thực hiện công văn số 49/CĐVC ngày 27/3/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để triển khai tới toàn thể CCVCLĐ trong ngành bằng các hình thức như tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ công đoàn công chức viên chức và người lao động trực thuộc Sở, Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 hay trên mạng hồ sơ công việc.

Qua tuyên truyền quán triệt, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở đã nắm được nội dung của nghị quyết Đại hội. Tạo được sự thống nhất, đoàn kết nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019, đặc biệt là sự đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- CĐVC tỉnh Điện Biên;
- Đảng ủy Sở TNMT;
- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Dũng